



ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

บทเรียนจากความจริง

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 02.00 น.

ขอแสดงความยินดี FM 96.5 ครบรอบ 15 ปี เห็นความสำคัญมุ่งมั่นเรื่องคนต่อเนื่อง

ดูทั้งหมด

ติดตามในเวหน้า





ภาพบรรยากาศที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กำลังจัดรายการวิทยุในช่วงแรกๆ ที่สถานีวิทยุ FM 96.5 MHz

ผมรู้สึกโชคดีที่ได้ทำงานเรื่องคน หรือทรัพยากรมนุษย์(ทุนมนุษย์) อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเกือบ 40 ปีแล้ว ในสังคมไทยช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ก็น่าจะรู้จักผลงานของผม เพราะผมได้ทำงานต่อเนื่องมาโดยตลอด

ตั้งนั้การฉลองครบรอบ 15 ปี สถานีวิทยุ FM 96.5 วันที่ 8 มิถุนายนนี้ ผมในฐานะผู้ร่วมงานมา 15 ปี และก่อนหน้าด้วย ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารรายการ คือ คุณวิสุทธิ คมวัชรพงศ์ และคุณฐิติรัตน์ พูนศิริชัยกิจ

รายการผมปัจจุบันชื่อ Human Talk ในวันอาทิตย์ 6 โมงเช้า มีคุณวิชัย วรรณวิงศ์ และ คุณดนัยจันทร์เจ้าฉาย ร่วมงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ที่น่าสนใจคือ คนมักจะทักเสมอว่าได้ฟังรายการปัจจุบันผู้ฟังโดยเฉพาะคุณพ่อ คุณแม่อาจจะใช้ App แนะนำให้ลูก หรือคนรุ่นใหม่ฟังได้ เพราะเรื่องคน หรือทุนมนุษย์ อยู่ได้อย่างยั่งยืน ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน และทำให้สังคมไทยเห็นคุณค่าของคนตลอดไปเพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพยากรเทคโนโลยี

คุณดนัย จะเน้นไปทางธรรมะ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ส่วนผมเน้นไปที่ 2 อย่าง

(1) งานที่ผมทำนำเอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันให้ผู้ฟัง คิดเป็น วิเคราะห์เป็น คนฟังได้อะไรเน้น ทฤษฎี 2R's คือเช่นอาทิตย์นี้ไปสอนผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะเล่าให้ฟังโดยใช้ทฤษฎี 2R's

R ตัวแรกก็คือ Reality (ความจริง) และ

R ตัวที่สอง คือ Relevance คือ จะปรับตัวอย่างไรให้รอดในปัจจุบัน

มีผู้ฟังบอกว่า ผมพูดถึงคนหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหลายด้าน เช่น กีฬา, การเมือง, เทคโนโลยี, การแข่งขัน รวมทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ

ผมคิดว่าการที่มีรายการเรื่องคนที่ต่อเนื่องมองปัญหาของประเทศจะช่วยให้ เพราะคนไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อีกต่อไป คนเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ แต่ต้องทำให้เป็นอย่างต่อเนื่อง รายการของผมต้องทำให้ฟังสนุก เกิดคุณค่า สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ฟังนำไปคิดและไปสู่ความสำเร็จ



7 มิ.ย. 2562 พิธีปิดหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต” (หลักสูตร 9 วัน : ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2562) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดฯ ร่วมกับ ศ.ดร.จิระ หงส์ถาวรภักดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ซึ่งดำเนินงานโดย Chira Academy ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ผมมักจะพูดถึงประเทศสิงคโปร์เสมอว่า ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ แต่มีคน หรือทรัพยากรมนุษย์มีรายได้กว่า 10 เท่า ของคนไทย

ผมมองคนตั้งแต่เกิดถึงตาย ทุกโครงสร้างอายุตั้งแต่เด็กจนตาย แต่ถ้าเราทำดีตั้งแต่เด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ปัจจุบัน การพัฒนาคงไม่ใช่แค่อายุกับเรียนจบ ควรต้องกลับมาเรียนอีก เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต องค์กรไหนที่ผู้นำสนใจเรื่องคนจะมีโอกาสนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และมีคุณธรรมจริยธรรม

ขอบคุณที่มีวิทยุดีๆ แบบ FM 96.5 MHz เพราะรายการผมมีคนฟังเป็นจำนวนหนึ่งเหนียวแน่นไปที่ไหนมีคนทักว่าได้ฟัง เป็นความภาคภูมิใจของผมจึงขอบคุณ FM 96.5 ที่กรุณาให้เกียรติผมอย่างต่อเนื่อง เพราะเรื่องคนต้องพูดบ่อยๆ สิ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนในประเทศไทย บางครั้งเรามองแค่ความเก่งแต่ไม่ได้มองเรื่องความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตัวอย่างคนดีของเราที่จากเราไปคือท่านอดีตรองประธานองคมนตรี ฯพลฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ขอแสดงความยินดี ต่อ FM 96.5 ผมจะพยายามให้คนไทยเติมคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ทั้งที่ทำได้ยาก เพราะคนต้องดูนาน และใช้เวลา คล้ายสุขภาพจิตเงินที่ว่า

ปลูกพืชล้มลุก 3-4 เดือน ปลูกพืชยืนต้น 3-4 ปีแต่พัฒนาคน ทั้งชีวิต

จีระ หงส์ลดารมภ์

dr.chira@hotmail.com